



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมอินทพาล์ม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
และผ่านระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๒. พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของคณะ
พยาบาลศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของ
คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. ...

๓. พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ได้รับการต่อเวลาราชการ จำนวน ๒ ราย

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการ และมอบงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๔. พิจารณาการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ของนางสาวเบญจภัทร์ อุประัง สังกัด งานพัสดุ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ของนางสาวเบญจภัทร์ อุประัง จากเดิม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัด งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
และมอบงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๕. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๖. พิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน สังกัด งานตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน สังกัด งานตรวจสอบภายในและมอบงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๗. พิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๘. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๙. ขออนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน ๙ ตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๗, ๔๙๔, ๔๒๗, ๔๒๔, ๔๒๑, ๒๘๐, ๔๓๓, ๔๓๘ และ ๓๔๖)

มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน ๙ ตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๗, ๔๙๔, ๔๒๗, ๔๒๔, ๔๒๑, ๒๘๐, ๔๓๓, ๔๓๘ และ ๓๔๖) และมอบงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

๑๐. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน ๙ ตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๗, ๔๙๔, ๔๒๗, ๔๒๔, ๔๒๑, ๒๘๐, ๔๓๓, ๔๓๘ และ ๓๔๖)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน ๙ ตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๗, ๔๙๔, ๔๒๗, ๔๒๔, ๔๒๑, ๒๘๐, ๔๓๓, ๔๓๘ และ ๓๔๖) และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

๑๑. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย